



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 10 มกราคม 2564

เรื่อง

1. คอลัมน์: สารพันปัญหาสารระนำรู้?
2. ภาพข่าว: คลินิกเกษตร
3. ภาพข่าว: ส่งเสริมการเกษตร
4. ภาพข่าว: เยี่ยมไร่เกษตรอินทรีย์
5. 'KasetGo'หนึ่งทางเลือก...ยกระดับพืชผลเกษตรไทย
6. คอลัมน์: โฟกัสเกษตร: 'เฉลิมชัย'ชูธงยุทธศาสตร์ 'ตลาดนำการผลิต' ปฏิรูปภาค...
7. คอลัมน์: Biz Online Hub: มอบส่วนลดค่าจัดส่ง
8. คลังถกแผนแจกเงินรอบใหม่ แบ่งกันให้ช่วยเวลา'พักหนี้'
9. แบน 'พาราควอต' มุดใต้ดินของเถื่อนเคลื่อน-ไร้สารทดแทน
10. ซูเปอร์มาเก็ตสหกรณ์ขายสินค้าปลอดภัยช่วงโควิด

สื่อ

- ไทยรัฐ (กรอบข่าย)
เดลินิวส์ (กรอบข่าย)
เดลินิวส์ (กรอบข่าย)
เดลินิวส์ (กรอบข่าย)
เดลินิวส์
สยามธุรกิจ
สยามธุรกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
posttoday.com



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
หัวข้อข่าว : คอลัมน์: สารพันปัญหาสารน่ารู้?

วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2564
ฉบับที่ : 23001 หน้า : 6(บน)

■ ขี้จุดเสี่ยงแพร่เชื้อโควิด
เรียน นายอำเภออินทร์บุรี ผวจ.
ปราจีนบุรีผ่านสารพันปัญหา ไทยรัฐ

ข้าพเจ้าเป็นอสม.เขต อ.อินทร์บุรี ได้ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้ช่วยป้องกันเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด แต่ยังมีสถานบริการ โรงงาน หรือสถานบันเทิงในพื้นที่ที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งทางการ เห็นแล้วเห็นแก่เงิน ปลอ่ยปละละเลยให้เป็นแหล่งมั่วสุม
ร้านเหล้าร้านหมุกระทะหลายร้านร้านลาบ ก้อยอีสาน แถวไผ่ขมิ้นยังเปิดขายตามปกติ มีแรงงานต่างด้าวไปนั่งกินมั่วสุมกัน



ชัยเขตคอร์ส chai.n@thairath.co.th
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19
ที่มีการแจ้งข้อมูลชี้ให้เห็นถึงความหละหลวมในการกำกับดูแล ในพื้นที่ อ.อินทร์บุรี ที่มีทั้งนิคมอุตสาหกรรม มีโรงงานต่างๆหลายแห่งที่มีผู้ใช้แรงงานต่างชาติ หรือคนทำงานในโรงงานจากต่างถิ่นเข้ามาทำงานอยู่จำนวนมาก

อสม.แหงจุดเสี่ยงแพร่โควิด กระจุกหน่วยงานเข็
และคุมคว่น ก.เกษตรฯเตรียมแผนเยียวยาพร้อม
ครอบคลุมเกษตรกรทั่วถึง

โรงงานอุตสาหกรรมในเขตอุตสาหกรรมที่บ้านโลกอุดม ต.หนองก่ ยังเปิดทำการ ไม่รู้ว่าคัดกรอง ตรวจเช็คพนักงานหรือคนที่มาส่งของจากจังหวัดต่างๆหรือไม่ โรงงานต่างด้าวแถวบ้านนาค้า บ้านโลกอุดม มีคนมาส่งตัวหลายชาติ ไม่รู้เข้มงวดกันแค่ไหนกับการป้องกันการระบาดหรือนายทุนไม่สนใจแหล่งแพร่เชื้อในพื้นที่ยังมีอีกมาก อสม.ทำงานเสี่ยงอยู่กลุ่มเดียวเพื่อเงินค่าตอบแทนเดือนละไม่กี่ร้อยบาท ขอให้ทางการเคร่งครัดเรื่องนี้



วรินทร์ สุวีณูเสษฐ์

ด้วย อย่าให้พวกเราต้องเสี่ยงฝ่ายเดียวเลย.

คณะ อสม.อินทร์บุรี
ตอบ คุณคณะ อสม.
ปราจีนบุรี เป็น 1 ใน 28 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือพื้นที่สีแดง เริ่มพบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นและเป็นอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดตาม พ.ร.บ. โรคติดต่อ มี พ.ร.ก.ฉุกเฉินที่นายกฯ ประกาศรองรับไว้
ฉะนั้น บรรดาฝ่ายปกครองในพื้นที่การึดยอ่าตกเป็นอันขาด!!
ที่เห็นข่าว ผู้ว่าฯ วรินทร์ สุวีณูเสษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ก็ดูจะเข้มแข็งดี มี

บึงต้องระมัดระวังอย่ายิ่งยวด
นายอำเภออินทร์บุรีช่วยฯแข่งขันอีกนิดแล้วกัน อย่างน้อยก็เป็นขวัญกำลังใจให้คนทำงานอย่างอสม.ไม่ต้องอยู่ในภาวะความเสี่ยงมากขึ้น
ที่แจ้งข้อมูลมาก็ถือว่าช่วยเป็นหูเป็นตาหาเหตุให้ระวังในการดูแลที่อาจยังไม่เข้มงวดกวดขันมากพอในบางจุดบางพื้นที่
เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมา จะบานปลายและแก้ไขได้ยาก!
ชัย เขตคอร์

■ แผนช่วยโควิด-19 เกษตรครอบคลุม-ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นอีกหน่วยงานที่ได้เตรียมการในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในส่วนที่กระทรวงรับผิดชอบคือเกษตรกรทั่วประเทศ
โดยการช่วยเหลือรอบที่แล้ว จากที่มีเกษตรกรขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง รวมกว่า 8 ล้านคน แต่การตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับกระทรวงการคลังและระบบประกันสังคม พบว่า เหลือเกษตรกรที่มีสิทธิ์ได้รับการเยียวยาครั้งนี้เพียงกว่า 6 ล้านคน
วันนี้จึงต้องมีการตรวจสอบฐานข้อมูล

อีกครั้งเพื่อความรอบคอบและที่สำคัญเพื่อไม่ให้เกษตรกรตกหล่น ให้มาตรการความช่วยเหลือเป็นไปอย่างทั่วถึง
โดยล่าสุด รัฐมนตรีเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ บอกว่า ได้สั่งการให้ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ เร่งจัดทำแผนงานเพื่อเยียวยาเกษตรกร รอคำนเนินการทันทีหลังจากที่รัฐบาลอนุมัติ ตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายฯและ รมว.กลาโหม
ตามแผนงาน **สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร หรือ สศก.** ในฐานะนายทะเบียน จะเร่งตรวจสอบรายชื่อเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนในโครงการเยียวยาจากโควิด-19 ในครั้งนี้อยู่แล้ว และสำรวจในส่วนของเกษตรกรรายใหม่รวมทั้งที่ตกหล่นเพื่อให้ครอบคลุมเกษตรกรที่เดือดร้อนทุกกลุ่ม และผ่านการตรวจสอบความถูกต้องที่สำคัญคือ "ต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง"
ทั้งนี้ การสำรวจจำนวนเกษตรกรที่ต้องได้รับการช่วยเหลือเยียวยา กระทรวงเกษตรฯ มีศักยภาพความพร้อมเต็มที่ มีการนำเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาใช้ในทุกขั้นตอนตามนโยบายเกษตร



4.0 ที่ทำอย่างต่อเนื่อง ในการปฏิรูปการบริหารและการบริการด้วยเทคโนโลยี
เช่น การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ มีบิ๊กดาต้าทำให้มีฐานข้อมูลเกษตรกรพร้อมดำเนินการในทุกภารกิจ โดยเฉพาะการเยียวยาเกษตรกร
และผลจากการดำเนินการในครั้งที่แล้ว ศูนย์ข้อมูลเกษตรฯ สามารถส่งฐานข้อมูลเกษตรกรให้ ธ.ก.ส.ดำเนินการได้ภายในเวลา 5 วันทำการ
ทั้งนี้ สำหรับแผนเตรียมการช่วยเหลือในเบื้องต้นจะเน้นเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบโดยตรงก่อน จากนั้นจะขยายไปสู่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบกลุ่มอื่นๆต่อไป ให้ครอบคลุมมากที่สุด และที่สำคัญต้องเร็วที่สุด
การช่วยเหลือที่ทันต่อความเดือดร้อนเป็นสิ่งสำคัญในช่วงนี้!
ชัย เขตคอร์
chai.n@thairath.co.th





☑ คลินิกเกษตร....ชุดพิเศษ มีจันทร์ รอง ผวจ.พะเยา เป็นประธานการเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ โดยมีหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานภาคี และ การุณย์ มะโนใจ เกษตรอำเภอมแม่ใจ ร่วมมอบของขวัญให้บริการด้านการเกษตร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ธิง อ.ภูพานยาว



☑ ส่งเสริมการเกษตร...อารี พวงวรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) สังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 พร้อมด้วยครู-นักเรียน ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน และเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามการใช้หลักสูตร เกษตรเพื่ออาหารกลางวันปลอดภัย ที่โรงเรียนวัดทุ่งคอกฯ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี



☑ เยี่ยมไร่เกษตรอินทรีย์...นางคิวิพร ฉั่วสวัสดิ์ ผวจ.หนองบัวลำภู พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ.หนองบัวลำภู ลงพื้นที่ “เด็มนทรีย์ฟาร์ม” เยี่ยมไร่เกษตรอินทรีย์ตัวอย่าง โดยมี ว่าที่ร้อยตรี รักชัย เลิศสุบิน นายอำเภอากลาง ให้การต้อนรับ ณ สวนเด็มนทรีย์ฟาร์ม หมู่ 5 ต.ด่านช้าง อ.ากลาง จ.หนองบัวลำภู

'KasetGo' หนึ่งในทางเลือก... ยกระดับพืชผลเกษตรไทย

ปัจจุบันไทยมีแรงงานด้านเกษตรถึง 1 ใน 3 ของแรงงานทั้งประเทศ แต่แรงงานเกษตรเหล่านี้กลับเป็นกลุ่มแรงงานที่มีรายได้ต่ำ!!

โดยคิดเป็นส่วนแบ่งของผลผลิตมวลรวมในประเทศ (GDP) อยู่ที่ 8% ในปี 2562 เท่านั้น!!

เกิดอะไรขึ้นกับแรงงานด้านเกษตรของไทยไม่ว่าจะเป็นชาวนา ชาวไร่ ชาวสวน ทำไมส่วนใหญ่ "ยิ่งทำยิ่งจน" ไม่เหมือนกับเกษตรของต่างประเทศที่มีรายได้สูงทำให้ลูกหลานเกษตรกรไทยไม่อยากสานต่ออาชีพเกษตรกร

ปัญหาหลัก ๆ ของเกษตรกรไทยที่เป็นตัวถ่วงรายได้ก็คือ ปัญหาด้านผลผลิตที่ต่ำเนื่องจากขาดการนำเทคโนโลยีและความรู้มาใช้ รวมถึงปัญหาที่เป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ อย่างสภาพอากาศที่รุนแรงเกิดบ่อยขึ้นไม่ว่าจะเป็นภัยแล้ง และน้ำท่วม

หากให้เห็นภาพชัด ๆ อย่างเช่นการปลูกข้าวโพดของเกษตรกรไทยมีผลผลิตอยู่ที่ 644 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างลาวมีผลผลิตอยู่ที่ 888 กิโลกรัมต่อไร่ และหากดูที่จีนอยู่ที่ 942 กิโลกรัมต่อไร่ และเมื่อข้ามไปประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกา มีผลผลิตสูงถึง 1,691 กิโลกรัมต่อไร่เลยทีเดียว!?

อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาก็มีหน่วยงานต่าง ๆ พยายามนำเทคโนโลยีมาช่วยยกระดับเกษตรกรของไทยในด้านการลดรายจ่าย เพิ่มผลผลิตหวังให้เกษตรกรไทย "ลืมตาอ้าปากได้" ด้วยการเป็นสมาร์ท ฟาร์มเมอร์ ฯลฯ



เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: อาทิตย์ 10 มกราคม 2564

ปีที่: - ฉบับที่: 26022

Col.Inch: 102.60 Ad Value: 215,460

หัวข้อข่าว: 'KasetGo' หนึ่งทางเลือก...ยกระดับพืชผลเกษตรไทย

หน้า: 7(บนซ้าย)

PRValue (x3): 646,380

ศิลปิน: สีสี่



วันนี้...จึงอยากนำเสนออีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่น่าจะมีส่วนช่วยเกษตรกรไทยไม่มากก็น้อยนั่นคือ แอปพลิเคชัน เกษตรโก (Kaset Go) เป็นผลงานความร่วมมือของ บมจ.โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น หรือดีแทค และ บริษัท ยารา (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีจุดประสงค์เพื่อเชื่อมต่อเกษตรกรเข้ากับข้อมูลเชิงลึกที่เชื่อถือได้และเรียลไทม์ที่ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตร หวังกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของภาคการเกษตรของประเทศไทยด้วยการเชื่อมโยงเกษตรกรกับผู้เชี่ยวชาญเข้ากับชุมชนเกษตรกร

เนื้อหาภายในแอปพลิเคชันได้รับการสนับสนุนโดยผู้เชี่ยวชาญจาก กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ และ มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด

จุดเริ่มต้นของการพัฒนาแอปพลิเคชันนี้มาจากทางทีมพัฒนาได้ร่วมศึกษาทำงานกับเกษตรกรรายย่อยทั่วประเทศไทยพบ 3 ปัญหาหลักในภาคเกษตรกรรมคือ 1.ผลผลิตต่ำ เพราะขาดความรู้เทคนิคการทำเกษตรที่ทันสมัย 2.การขาดประสิทธิภาพในการทำการเกษตร เพราะการเข้าถึงไม่ถึงข้อมูลและเทคโนโลยีของเกษตรกร และ 3.การทำกำไรต่ำจากศักยภาพในการเข้าถึงตลาดและความสามารถที่จำกัดของเกษตรกรรายย่อยในห่วงโซ่

คุณค่าทางการเกษตรและขาดความโปร่งใสในการตลาด

สำหรับแอปพลิเคชันเกษตรโก จะมี 4 ฟีเจอร์เด่นคือ 1.คำถามและคำตอบที่ได้รับความนิยม รับการรับรอง โดยให้คำตอบที่เป็นประโยชน์ และให้คำปรึกษาแก่เกษตรกรในแพลตฟอร์มผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้ของเกษตรกรในชุมชนและผู้เชี่ยวชาญจากกรมส่งเสริมการเกษตรที่จะเป็นผู้รับรองความถูกต้อง



2.เชื่อมต่อและแบ่งปันความรู้ ชุมชนที่เกษตรกรสามารถเชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่และเพื่อนเกษตรกรได้อย่างเปิดเผยให้แบ่งปันความรู้เชิงปฏิบัติจากประสบการณ์จริงของแต่ละราย และส่งเสริมการสร้างชุมชนตามพืชผลหัวข้อ และพื้นที่ของเกษตรกร เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นในชุมชนจะได้รับการรวบรวมและแบ่งปันกลับไปยังเกษตรกรในแพลตฟอร์มรวมถึงประสบการณ์จริงจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและข้อมูลราคา

3.ข้อมูลเชิงลึกที่ตรงความต้องการและสามารถนำไปใช้ได้ทันที ปัจจุบันข้อมูลการเกษตรมีความหลากหลายแอฟจึงช่วยให้เกษตรกร

สามารถบริหารจัดการจัดลำดับ และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดแบบเรียลไทม์และสามารถให้ข้อมูลสำคัญกลับไปยังเกษตรกรได้อย่างทันที่ช่วยให้เกษตรกรติดตามแนวโน้มการเพาะปลูกและเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกที่นำไปปฏิบัติได้ในท้องถิ่นได้เพียงปลายนิ้วสัมผัสเป็นการช่วยสนับสนุนการตัดสินใจที่ดีขึ้นให้เกษตรกร

สุดท้าย ข้อที่ 4.บริการด้านการเกษตรแบบดิจิทัล สำหรับฟิเจอร์นี้จะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของเกษตรกรได้ดียิ่งขึ้นตามสถานที่ เช่น ราคาพืชผลประจำวัน ข่าวเกษตรเคล็ดลับเกี่ยวกับพืชหลัก 8 ชนิดในประเทศไทยได้แก่ ข้าว ข้าวโพดไร่

ผักทุเรียน มังคุด ลำไย ส้มและมะม่วง รวมทั้งพืชอื่น ๆ อีกกว่า 52 ชนิด และมีแผนเพิ่มอีกหลายชนิด โดยเนื้อหามีความเหมาะสมกับความต้องการของเกษตรกรในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย

นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาเฉพาะเพื่อสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรที่มีความสนใจเฉพาะทาง เช่น การให้คำแนะนำเรื่องมาตรฐานและใบรับรองทางการเกษตร การขนส่ง เตือนสภาพอากาศ การแจ้งเตือนโรค และการเปรียบเทียบราคาตลาด ฯลฯ อย่างไรก็ตาม นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะขยายไปสู่บริการเสริมอื่น ๆ เช่น อุปกรณ์ฟาร์มประกันภัยและการเงิน

สำหรับเกษตรกรไทยสามารถใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน ความไวโหลดเพื่อใช้งานได้โดยระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ดาวน์โหลดได้ที่กูเกิลเพลย์ ส่วนใครใช้ไอโฟนระบบปฏิบัติการไอโอเอสดาวน์โหลดได้ที่แอปสโตร์

ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของเกษตรกรไทยเพื่อยกระดับผลิตผลของตนเอง.

จิราวัฒน์ จารุพันธ์



และการเดินหน้าด้วยนโยบายใหม่ๆ

โดยในปี 2564 จะขับเคลื่อนการทำงานด้วย 5 ยุทธศาสตร์ และ 15 แนวทางนโยบายหลัก ได้แก่

1.ยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต เป็นยุทธศาสตร์หลักเพื่อปฏิรูปภาคเกษตร ทั้งในรูปแบบตลาดออนไลน์ (แพลตฟอร์มรายสินค้าเพื่อรองรับ New Normal) ตลาดออฟไลน์ Modern Trade ครอบคลุมตลาดสด คาราวัน สินค้า เกษตรพันธสัญญา และเคาน์เตอร์เทรด จัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจผู้ซื้อกับผู้ขาย เพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจ

2.ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีเกษตร 4.0 เพื่อการบริหารราชการแผ่นดินการบริการประชาชนและการพัฒนาภาคเกษตรกรรม โดยการใช้เทคโนโลยีตลอดห่วงโซ่อุปทานและมูลค่า (Supply-Value Chain) ตั้งแต่การผลิต การแปรรูปจนถึงการตลาด

3.ยุทธศาสตร์ "3s" (Safety-Security-Sustainability-เกษตรปลอดภัย เกษตรยั่งยืน)

4.ยุทธศาสตร์การบริหารเชิงรุกแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะโมเดล "เกษตร-พาณิชย์ทันสมัย"

5.ยุทธศาสตร์เกษตรกรรม

ยั่งยืนตามแนวทางศาสตร์พระรชานอกจากนั้น กระทรวงเกษตรยังมีแนวทางนโยบาย 14 ด้านที่จะสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร

1.นโยบาย "ตลาดนำการผลิต" เป็นนโยบายหลัก โดยเพิ่มช่องทางตลาดให้หลากหลาย ทั้งในรูปแบบตลาดออนไลน์ (แพลตฟอร์มรายสินค้าเพื่อรองรับ New Normal) ตลาดออฟไลน์ โมเดิร์นเทรด

โฟกัส เกษตร

'เฉลิมชัย'ชูธงยุทธศาสตร์ 'ตลาดนำการผลิต' ปฏิรูปภาคเกษตรรับมือปี 2564

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า

ตามที่มีผลการการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อผลงานของรัฐบาล ประจำปี พ.ศ.2563 ท่ามกลางการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง การถดถอยของเศรษฐกิจ และเหตุการณ์อื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของประชาชนอย่างต่อเนื่อง จำนวนทั้งสิ้น 4,121 ตัวอย่าง ระหว่าง วันที่ 21-25 ธันวาคม 2563 ประชาชนร้อยละ 62.11% พอใจภาพรวมผลงานและการทำงานของรัฐบาล

ส่วนกระทรวงที่ประชาชนพอใจกับผลงานและการทำงานมากที่สุด ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 65.62% ซึ่งเป็นการสำรวจความเห็น โดยศูนย์นวัตกรรมดิจิทัล วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หรือ RIDC โพลและประชาชนยังโหวตให้นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ เป็นรัฐมนตรีที่มีผลงานดีเด่นที่อุปแทนของประเทศนั้น



ถือเป็นการให้ความสำคัญกับภาคเกษตรกรรมและเป็นการให้กำลังใจต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่ง ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน ขอแสดงความขอบคุณพี่น้องประชาชนและรัฐบาลที่ให้การสนับสนุน และยืนยันว่าพร้อมทุ่มเททำงานหนักร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่ออนาคตที่ดีขึ้นของเกษตรกรไทยและประเทศไทย

กระทรวงเกษตรและสห-

กรณ์ ได้ทุ่มเททำงานหนักเพื่อรับมือกับวิกฤตการณ์ครั้งนี้และภายใต้วิสัยทัศน์และนโยบายของนายเฉลิมชัย รวมทั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการอีก 3 ท่าน คือ รมช. ประภัตร โพธสุธน, รมช.ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า และ รมช. มนูญญา ไทยเศรษฐ์ สามารถขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายของรัฐบาล และนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ.ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ทั้งการแก้ไขปัญหา

(Modern Trade) รถโมบาย ตลาดสด ตลาดชุมชน คาราวานสินค้า เกษตรพันธะสัญญา และเคาน์เตอร์เทรด จัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจผู้ซื้อกับผู้ขาย เพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจ โดยร่วมมืออย่างเข้มข้นกับกระทรวงพาณิชย์ ภายใต้โมเดล “เกษตร-พาณิชย์ทันสมัย”

2.การสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันเกษตรกรและเศรษฐกิจฐานราก โดยส่งเสริมให้เกษตรกรมีการแลกเปลี่ยนความรู้ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้มีอำนาจต่อรองในการซื้อขายผลผลิต ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์เกษตรชุมชน เชื่อมโยงกับตลาดชุมชน/ตลาดเกษตรกร ตลาดสีเขียว (Green Market) และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร สร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในชุมชน รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ สามารถช่วยเหลือสมาชิกเกษตรกร เอื้อให้เกิดการพัฒนาในพื้นที่ ทั้งสังคม ชุมชน วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้เข้มแข็งและยั่งยืน

3.การส่งเสริมสถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ และ Start up เป็นหน่วยธุรกิจ ให้บริการทางการเกษตร (Agricultural Service Providers: ASP) เพื่อยกระดับสู่การให้บริการทางการเกษตร เช่น เทคโนโลยีในการดูแลรักษา ภารกิจในการเตรียมดินและการเก็บเกี่ยว สำหรับให้บริการแก่พี่น้องเกษตรกรแบบครบวงจร

4.การส่งเสริมเกษตรพันธสัญญา (Contract Farming) เพื่อสร้างความไว้วางใจและความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพการผลิตอย่างยั่งยืนระหว่างเกษตรกรกับผู้ประกอบการ และร่วมกันยกระดับ

คุณภาพผลผลิต และแก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาด

5.การพัฒนาศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ ด้านเทคโนโลยีทางการเกษตร สนับสนุนและส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตร การประดิษฐ์ นวัตกรรม รวมทั้งเครื่องจักรกลเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ของแต่ละจังหวัด โดยเชื่อมโยงการทำงานกับ ศพก. เพื่อยกระดับสู่การทำเกษตรสมัยใหม่ และเกษตรแบบแม่นยำ (Precision Agriculture)

6.การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านการเกษตร เพื่อตอบสนองต่อโซ่อุปทานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะการค้าสินค้าเกษตรออนไลน์ ที่ขยายตัวต่อเนื่อง เพื่อรักษาคุณภาพสินค้าเกษตรให้มีความสดใหม่ และถึงมือผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว รวมถึงพัฒนาระบบ เชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการส่งออกและนำเข้าสินค้าเกษตร

7.การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ มีการกระจายน้ำอย่างเหมาะสมและทั่วถึง รวมทั้งพัฒนาแหล่งน้ำในไร่นาของเกษตรกรและชุมชน เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำเพียงพอ สำหรับการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร ตลอดจนป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัย

8.การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรกรรม เพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์จากที่ดินได้ตรงตามศักยภาพของที่ดิน และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดมากที่สุด โดยกำหนดเขตความเหมาะสมในการทำการเกษตรในแต่ละพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิตสูงสุดผ่านข้อมูล Agri-Map

9.การส่งเสริมศูนย์เรียนรู้

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เพื่อมุ่งเพาะเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer ผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดแก่เกษตรกร รวมทั้งให้บริการทางวิชาการ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ โดยมีเกษตรกรต้นแบบเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ และเป็นกลไกในการบูรณาการการทำงานของ หน่วยงานต่างๆ ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการเกษตรในระดับพื้นที่

10.การประกันภัยพืชผล ให้ความคุ้มครองความเสียหายหรือความสูญเสียต่อพืชผลที่เอาประกันภัย ซึ่งเกิดจากภัยต่างๆ เช่น น้ำท่วม ภัยแล้ง ลมพายุ ลูกเห็บตก เป็นต้น ซึ่งจะช่วยสร้างเสถียรภาพทางรายได้และความมั่นคงในอาชีพให้แก่เกษตรกร รวมถึงการให้ความช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างทั่วถึง


11.การส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันและสร้างความมั่นคงแก่เกษตรกร ได้แก่ เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย์ เกษตรธรรมชาติ และวนเกษตร ด้วยการลด ละ เลิก การใช้สารเคมี ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรับรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง และมีการพัฒนาอาหารของไทยให้เป็นรูปแบบอาหารที่ปลอดภัยและมีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการสินค้าเกษตรปลอดภัยใน “5ร” อันได้แก่ โรงเรียน โรงแรม โรงพยาบาล เรือนจำ และร้านอาหาร

12.การยกระดับขีดความ

สามารถในการแข่งขัน โดยการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น สร้างแบรนด์ให้กับสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าจากความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น สมุนไพรแมลงเศรษฐกิจ ส่งเสริมสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพทางการตลาดในอนาคต ทั้งสินค้าอาหารอนาคต (Future Food) และสินค้าเกษตรที่ตอบสนองผู้บริโภคเฉพาะกลุ่ม (Functional Food) รวมทั้งสินค้าเกษตรเพื่อพลังงานและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

13.การวิจัยและพัฒนาเพื่อตอบสนองการพัฒนาภาคเกษตรของประเทศไทย บนพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกรและผู้บริโภค

14.การพัฒนาฐานข้อมูล Big Data ในการใช้ประโยชน์และเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อการบริหารและช่วยให้เกษตรกรมีข้อมูลที่ดีและเพียงพอต่อการตัดสินใจที่ถูกต้องและเหมาะสมเพื่อการผลิตและการจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์

15.การประกันรายได้ของเกษตรกร 

สยามธุรกิจ

Siam Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,160

Section: ประกัน/-

วันที่: เสาร์ 9 - ศุกร์ 15 มกราคม 2564

ปีที่: 27

ฉบับที่: 1815

Col.Inch: 10.93

Ad Value: 12,678.80

คอลัมน์: Biz Online Hub: มอบส่วนลดค่าจัดส่ง

หน้า: 23(บนขวา)

PRValue (x3): 38,036.40

คลิป: สีสี่

Biz Online Hub



มอบส่วนลดค่าจัดส่ง : วรรณุช นาคประติษฐ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านธุรกิจจัดส่งพัสดุด่วนทั่วไทย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกลุ่ม

เกษตรกรไทยในงาน “ช้อปวิถีใหม่ ส่งสุขทั่วไทยถึงหน้าบ้าน” ภายใต้โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจรากฐาน จัดโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรภายในงาน หรือสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ของทางร้านค้าได้ในแพลตฟอร์มต่างๆ ได้อย่างสะดวก โดยเคอรี่ เอ็กซ์เพรส ได้ร่วมออกบูธให้บริการจัดส่งสินค้าด้วยกล่องพัสดุสำหรับการขนส่งผลไม้ พร้อมมอบส่วนลดค่าส่งราคาพิเศษให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ณ ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค ที่ผ่านมา

คลังถกแผนแจกเงินรอบใหม่ แบ่งแก้แห่ขยายเวลา 'พักหนี้'

คลังเร่งถกสภาพัฒน์ เตรียมมาตรการแจกเงินเยียวยา “เราไม่ทิ้งกัน” ภาค 2 เผย 2 ทางเลือก “แจกเฉพาะพื้นที่สีแดง” หรือแจกทั่วประเทศ ชี้ข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน ขณะที่สถานการณ์ระบาดยังไม่นิ่ง “อาคม” ชง ครม. เห็นชอบมาตรการให้แบ่งกรัฐอัฐมลูกหนี้ต่อ พร้อมมาตรการลดค่าครองชีพประชาชน แบ่งแก้พาเหรดต่อเวลา “พักหนี้” ธปท. จัดแบ่งแก้พาณิชยอัฐมลูกหนี้รายย่อยถึงกลางปี

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังเปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า การจ่ายเงินเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่นั้น รัฐบาลยังรอดูผลการแพร่ระบาดในช่วง 2 สัปดาห์ หลังเทศกาลปีใหม่ว่า ยอดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศจะพุ่งสูงขนาดไหน หากมีแนวโน้มว่ายังพุ่งไม่หยุดก็จะต้องมีการจ่ายเงินเยียวยาให้กับประชาชน เหมือนกับที่เคยจ่ายในโครงการเราไม่ทิ้งกัน (คนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน)



ถกแผนแจกเงิน

อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอหลักการจ่ายเงินเยียวยาครั้งนี้มี 2 ออปชั่น คือ การแจกเงินเยียวยาให้ประชาชน เฉพาะในจังหวัดที่มีมาตรการควบคุมสูงสุด เป็นพื้นที่ 28 จังหวัดสีแดง แต่แนวทางนี้ก็มีความยุ่งยากในการตรวจสอบและบริหารจัดการ และหากการระบาดยังขยายวงไปเรื่อย ๆ ก็ยิ่งทำให้จัดการยาก ทั้งอาจทำให้เกิดปัญหาในทางการเมืองของรัฐบาลได้

อีกทางเลือกคือ แจกเงินเยียวยาให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั่วประเทศ (ไม่รวมผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคม และเกษตรกร) ซึ่งแนวทางนี้ก็จะมีข้อดีข้อเสียต่างกัน ซึ่ง รมว.คลังจะมีการนำเรื่องนี้ไปหารือกับทางสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ เนื่องจากการใช้เงินจาก พ.ร.ก.เงินกู้ ซึ่งทางเลขาธิการสภาพัฒน์เป็นประธานคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการใช้จ่ายเงินกู้

อย่างไรก็ตาม ใน 2 แนวทางก็ยังมีอุปสรรคอีกมาก ซึ่งแนวคิดของคลังมองตามหลักเศรษฐศาสตร์เห็นว่าควรเยียวยาตามพื้นที่ระบาด แต่หลายฝ่ายก็มีมุมมองความเห็นแตกต่างกันมาก ซึ่งในเหตุผลด้านรัฐศาสตร์ก็มองว่าอาจจำเป็นต้องแจกเงินเยียวยาแบบทั่วประเทศ สำหรับวงเงินที่จ่ายคาดว่าจะสูงสุดจะไม่เกิน 4,000 บาท ในระยะเวลา 2 เดือน โดยประเมินว่ารัฐบาลและสาธารณสุขจะสามารถควบคุมการระบาดได้ภายในเดือน ก.พ.นี้

“ขณะที่เงินกู้ในหมวดเยียวยา ตอนนี้เหลือราว 1.39 แสนล้านบาท ขณะที่กระทรวงพาณิชย์ กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก็ขอจองใช้เงินไว้ด้วยเพื่อใช้เยียวยาเกษตรกรและดูแลสินค้าเกษตร อย่างไรก็ตาม ยังสามารถขอใช้งบกลาง รายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินและจำเป็นได้ รวมถึงสามารถขอลดเงินในส่วนของแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจมาใช้เพื่อเยียวยาได้” แหล่งข่าวกล่าว

คลังดันแบ่งกรัฐอัฐมลูกหนี้

ขณะที่นายอาคม เต็มพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง เปิดเผยว่า วันที่ 12 ม.ค.นี้ กระทรวงการคลังจะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้พิจารณาเห็นชอบมาตรการทางการเงินของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ อาทิ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด

ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachat Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: จันทร์ 11 - พุธ 13 มกราคม 2564

ปีที่: 43

ฉบับที่: 5322

หน้า: 1 (กลาง), 9

Col.Inch: 104.28

Ad Value: 140,778

PRValue (x3): 422,334

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: คลังถกแผนแจกเงินรอบใหม่ แบ่งกัแห่ขยายเวลา'พักหนี้'

กลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) เป็นต้น รวมถึงทางสภาพัฒน์ก็จะเสนอมาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 รอบใหม่ในพื้นที่เสี่ยง 28 จังหวัด และจะเน้นเข้าไปดูแล 5 จังหวัด พื้นที่ควบคุมสูงสุด

“มาตรการทางการเงินที่จะเสนอ ครม. จะมีทั้งรูปแบบการเติมสินเชื่อ และดูแลหนี้ให้กับประชาชน รวมทั้งธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบ เช่น การพักชำระเงินต้นจ่ายเฉพาะดอกเบี้ย หรือลดการจ่ายดอกเบี้ยบางส่วน ซึ่งเป็นมาตรการเดิมที่มีอยู่แล้ว ส่วนมาตรการที่จะสิ้นสุดเดือน มิ.ย. 2564 ก็จะมีการพิจารณาให้อีกครั้งหนึ่ง” นายอาคมกล่าว

“อาคม” เยียวยาเฉพาะกลุ่ม

นายอาคมกล่าวว่า สำหรับมาตรการเยียวยาประชาชน นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ดำเนินการ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา ซึ่งจะทยอยตามมาหลังออกมาตรการทางการเงินแล้ว ส่วนรูปแบบการเยียวยาครั้งนี้จะดูแลเฉพาะกลุ่ม ทั้งต้องพิจารณาประกอบกับสถานการณ์แพร่ระบาดในปัจจุบันว่า ระยะเวลาจะยืดเยื้อออกไปนานเท่าไร แม้ผลกระทบจะเริ่มเกิดขึ้นแล้ว แต่เศรษฐกิจก็ยังสามารถเดินหน้าได้ ไม่ได้มีการปิดกิจการทางเศรษฐกิจทั้งหมด เพียงแต่จำกัดเวลาการเปิด-ปิดสถานที่ต่าง ๆ ประชาชนยังสามารถเดินทางไปจับจ่ายใช้สอยได้

“จะพยายามทำให้เร็วที่สุด จะตามมาหลังจากที่มาตรการทางการเงิน ทั้งสินเชื่อ พักชำระหนี้ และมาตรการลดรายจ่ายประชาชนออกมาแล้ว เพราะมาตรการเยียวยาต้องดูรายละเอียด และต้องหารือกับนายกรัฐมนตรีอีกครั้งก่อนเสนอเข้า ครม. ส่วนจะเยียวยาเฉพาะ 28 จังหวัดพื้นที่เสี่ยงหรือไม่ นั้น ยังไม่สรุปขออีกทีก่อน” นายอาคมกล่าว

“คนละครึ่ง” รอบเก็บตก

สำหรับโครงการคนละครึ่ง จะเปิดลงทะเบียนรอบเก็บตกอีกครั้ง ในช่วงกลางเดือน ม.ค.นี้ โดยมีสิทธิคงเหลือรวมอยู่กว่า 1 ล้านสิทธิ ทั้งยังมีสิทธิตกหล่นจากผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเฟส 2 แต่ไม่ได้ใช้จ่ายภายใน 14 วันด้วย ซึ่งจะต้องมาสรุปตัวเลขอีกครั้ง

ออมสิน “พักหนี้” พื้นที่สีแดง

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า ธนาคารออมสินได้ออกมาตรการด่วนช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร จำนวนกว่า 1.9 ล้านราย วงเงินสินเชื่อกว่า 670,000 ล้านบาท ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด/พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดรวม 28 จังหวัด โดยให้ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบสามารถเข้ามาตราการพักชำระเงินต้นหรือขอลดการจ่ายดอกเบี้ยบางส่วนได้แล้วแต่กรณี ซึ่งมาตรการครั้งนี้มีระยะเวลา 3-6 เดือน โดยเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 8 ม.ค.ที่ผ่านมา

กลีกรฯต่อเวลา “พักหนี้”

นางสาวชัตติยา อินทวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย กล่าวกับ “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ขณะนี้ธนาคารอยู่ระหว่างจัดทำมาตรการเชิงรุกเพื่อช่วยเหลือลูกค้าผ่านช่องทางสาขา และคอลเซ็นเตอร์ ลูกค้ารายใดที่ได้รับผลกระทบและยังไม่เคยเข้าโครงการความช่วยเหลือสามารถติดต่อธนาคารได้ทันที โดยธนาคารจะขยายเวลาความช่วยเหลือลูกค้านี้ตามมาตรการ ธพท. ที่ได้สิ้นสุดไปเมื่อสิ้นปี 2563 โดยจะต่อเวลาไปถึงสิ้นเดือน ม.ค. 2564

อย่างไรก็ดี ธพท.คงไม่ออกมาตรการช่วยเหลือเป็นการทั่วไปแบบรอบแรก เนื่องจากลูกค้าของแต่ละธนาคารแตกต่างกัน ดังนั้น ธพท.น่าจะให้แต่ละธนาคารให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม ขณะที่ลูกหนี้รายเดิมที่อยู่ในโครงการช่วยเหลือจากโควิด-19 ระยะที่ 1-2 ยังคงอยู่ในโปรแกรมเดิมที่ได้รับ

ความช่วยเหลือ ซึ่งแต่ละรายจะได้รับ การช่วยเหลือไม่เหมือนกัน เช่น ปรับโครงสร้างหนี้ หรือบางรายขยายเวลาผ่อนชำระหนี้ยาว 3 ปี เป็นต้น

KTB ส่งทีมเกาะติดลูกค้า

ด้านนายเฉลิม ประดิษฐ์อาชีพ ผู้จัดการกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานเครือข่ายธุรกิจขนาดเล็กระยะย่อย ธนาคารกรุงไทย (KTB) กล่าวกับ “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ตอนนี้อยู่ในระหว่างการให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบรอบใหม่ ได้ให้เจ้าหน้าที่ทุกสาขาติดต่อกู้ผ่านช่องทางโทรศัพท์ในแต่ละพื้นที่ โดยเฉพาะจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด รวม 28 จังหวัด พื้นที่สีแดง เพื่อติดตามอาการของลูกค้าถึงความสามารถในการชำระหนี้ และติดตามตรงไหน ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่

เช่น กรณีลูกค้ารายเดิมที่เข้าโครงการพักชำระหนี้ระยะที่ 1 และได้รับผลกระทบจากการระบาดรอบใหม่ ธนาคารจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อเนื่องซึ่งจะมีทั้งมาตรการพักชำระหนี้ และให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (ซอฟต์โลน) ของ ธพท. หากเป็นลูกค้าที่ไม่เคยเข้าโครงการช่วยเหลือจะมีเจ้าหน้าที่สาขาติดตามหากลูกค้ามีสัญญาณชำระล่าช้า ก็จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อให้ความช่วยเหลือทันที

“ตอนนี้ทีมโปรดักต์ และกลยุทธ์ประสานงานกับทีมสาขา โดยจะมีรายชื่อลูกค้าให้ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเพื่อให้ความช่วยเหลือตามแนวปฏิบัติของธนาคารและ ธพท. ซึ่งตอนนี้ได้เริ่มทยอยสำรวจลูกค้าในพื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด และยกระดับเข้ม 5 จังหวัด ซึ่งการให้ความช่วยเหลือลูกค้าเป็นงานสำคัญของธนาคารตลอดปีนี้” นายเฉลิมกล่าว

ธพท.ส่งอุมรายย่อยต่อ 6 เดือน

แหล่งข่าวจากสถาบันการเงินเปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า แม้ว่า ธพท.ยัง

ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachat Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: จันทร์ 11 - พุธ 13 มกราคม 2564

ปีที่: 43

ฉบับที่: 5322

หน้า: 1 (กลาง), 9

Col.Inch: 104.28

Ad Value: 140,778

PRValue (x3): 422,334

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: คลังถกแผนแจกเงินรอบใหม่ แบ่งแก้แฮชขายเวลา'พักหนี้'

ไม่ได้ประกาศมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้เพิ่มเติม แต่ได้มีการติดต่อธนาคารพาณิชย์ให้พิจารณาขยายเวลาช่วยเหลือลูกหนี้ โดยเฉพาะกลุ่มลูกหนี้รายย่อย เช่น สินเชื่อบุคคล บัตรเครดิต และสินเชื่อรายย่อยอื่น ๆ ตามมาตรการผ่อนปรนช่วยเหลือเดิมของ ธปท. ที่สิ้นสุดลงไปเมื่อ 31 ธ.ค. 2563 ที่ผ่านมา เช่น การพักชำระหนี้ ขยายระยะเวลาการชำระหนี้ หรือลดการชำระค่างวด เป็นต้น โดยให้ขยายออกไปอีก 6 เดือน หรือจนถึงเดือน มิ.ย. 2564

นอกจากนี้ แบงก์ได้เสนอให้ ธปท. พิจารณาลดภาระของธนาคารด้วย โดยขอให้ขยายเวลามาตรการผ่อนปรนเรื่องการจัดชั้นหนี้และการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญของธนาคารออกไปอีก 1 ปี จากเดิมที่จะครบกำหนดสิ้นปี 2564

“แบงก์มองว่าจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย 2 ปี ในการฟื้นฟูลูกหนี้ ซึ่งแบงก์จำเป็นต้องตั้งส่วนสูญเสียเพิ่ม รวมถึงการกลับมาพิจารณาเรื่องเกณฑ์จ่ายเงินปันผลด้วย ซึ่งควรมีเกณฑ์กลางออกมา” แหล่งข่าวกล่าว

แบน 'พาราควอต' มุดใต้ดิน ของเถื่อนเกลือ-ไร่สารทดแทน

พานไป 2 เดือน นับจากรัฐมีนโยบายชัดเจนให้ดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย ออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมห้ามไม่ให้มีการผลิตนำเข้า ส่งออก และครอบครองสารเคมีพาราควอต และคลอร์ไพริฟอส ส่งผลให้เกษตรกรต้องหันไปใช้สารเคมีทดแทนชนิดอื่น โดยเฉพาะสาร "กลูโฟซิเนต" แทน ซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตและประสิทธิภาพในการกำจัดวัชพืช

เกษตรกรซื้อของเถื่อน

นายสุภรณ์ สังข์วรรณะ เลขาธิการสมาพันธ์เกษตรกรปลอดภัย กล่าวกับ "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า นับตั้งแต่มีมติแบนสารพาราควอต ยังไม่ได้รับแนวทางการจัดการปัญหาที่ชัดเจน เกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ได้แก่ อ้อย ปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลัง ยางพารา ข้าวโพดหวาน และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และผลไม้ประสบปัญหาและเสียหายอย่างหนัก แม้ว่าทางกรมวิชาการเกษตรจะมีการนำเสนอสารเคมีเกษตรชนิดอื่น ๆ มาให้เป็นทางเลือก แต่ไม่สามารถใช้แทนพาราควอตได้ โดยเฉพาะกลูโฟซิเนต ซึ่งทางกรมวิชาการเกษตรแนะนำ แต่เมื่อนำไปใช้พบว่า มีคุณสมบัติ ราคา และประสิทธิภาพแตกต่างกับพาราควอตอย่างสิ้นเชิง หรือแม้ว่าเกษตรกรชาวสวนยางจะพยายามนำไกลโฟเสตมาลับใช้ได้บ้าง ก็ไม่สามารถทดแทนได้ 100%

"ผลที่ตามมาขณะนี้พบว่าเกษตรกรใช้ของเถื่อน โดยหากนับตั้งแต่ปี 2560 ที่นำเข้ามากกว่า 30,000 ตัน กระทั่งปีที่ผ่านมา 2563 มีมติแบน



สุภรณ์ สังข์วรรณะ



นายมนัส พุทธิรัตน์

โดยรัฐให้นโยบายว่าให้บริษัทส่งคืนและฝังบประมาณตั้งไว้เพื่อรองรับผลกระทบต่าง ๆ นั้น กลับกลายเป็นเรื่องที่ไม่เกิดขึ้นจริงทำให้ตอนนี้เกษตรกรซื้อพาราควอตที่ปัจจุบันเป็นสินค้าเถื่อนกันเยอะมาก และราคาสูง 2 เท่า จากราคา 370 บาท ขายในราคา 700 บาท ต่อแกลลอน ทำให้ไม่ออกนโยบาย ยิ่งแบนยิ่งขายดี"

อย่างไรก็ดี ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างรอศาลปกครองพิจารณาคดีค่านมมติแบนซึ่งต้องขอเลื่อนออกไปเนื่องจากเกิดการระบาดโควิดระลอกใหม่ คงต้องรอต่อไป แต่หวังว่าระหว่างนี้จะมีการซื้อขายของเถื่อนกันมากขึ้น และเกษตรกรยอมจ่ายราคาที่สูงมาก หน่วยงานควรเข้ามากำกับดูแล

ต้นทุนชาวไร่มันพุ่งขายได้เท่าเดิม

ขณะที่ นายเดิมนัด บัญชี ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะผู้ปลูกมันสำปะหลัง กล่าวว่า หลังจากที่มีการยกเลิกการค้าพาราควอต

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังจำเป็นต้องหันมาใช้กลูโฟซิเนต แทนพาราควอตในการฉีดพ่นหญ้า วัชพืช

แต่ทั้งนี้พบว่าสารดังกล่าวนอกจากเป็นสารที่ดูดซึมเข้าสู่ราก ผลผลิตอย่างมันสำปะหลังซึ่งมีผลต่อการเติบโตมันสำปะหลังแล้ว สารดังกล่าวเวลาใช้ต้องใช้ปริมาณมากพอสมควรถึงจะกำจัดหญ้า วัชพืชได้ และยังเป็นสารที่ตกค้างในดินอีกด้วย

"สารกลูโฟซิเนตนี้จะกระทบต่อผลผลิตมากน้อยเพียงใด หรือมีการตกค้างในมันสำปะหลังหรือในดินหรือไม่ เกษตรกรยังไม่สามารถบอกได้ เนื่องจากเป็นสารใหม่ที่ใช้กัน อย่างไรก็ตาม สารดังกล่าวมีราคาสูงเพิ่มขึ้นเท่าตัวเมื่อเทียบกับสารเดิม เช่น ซื้อพาราควอต 1 ลิตร ใช้เงินเพียง 75-100 บาท แต่ใช้กลูโฟซิเนต 1 ลิตร ใช้เงินกว่า 200 บาท เป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้นของเกษตรกรอย่างมาก แต่เกษตรกรผู้ปลูกมัน

ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachat Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/เศรษฐกิจในประเทศ

วันที่: จันทร์ 11 - พุธ 13 มกราคม 2564

ปีที่: 43

ฉบับที่: 5322

หน้า: 3(บนขวา)

Col.Inch: 97.74

Ad Value: 131,949

PRValue (x3): 395,847

คลิป: สี่สี่

หัวข้อข่าว: แบน 'พาราควอต' มุดใต้ดินของเถื่อนเกลือ-ไร้สารทดแทน

ลำปะหลังยังจำหน่ายมันลำปะหลัง
ได้กิโลกรัมละ 2.10 บาท ต่ำกว่าราคา
ประกันที่ 2.50 บาท ส่วนราคามันเส้น
ยังอยู่ที่กิโลกรัมละ 7 บาท”

สวนปาล์มโอดต้องซื้อปุ๋ยเพิ่ม

ด้าน นายมนัส พุทธิรัตน์ ประธาน
สมาพันธ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันแห่ง
ประเทศไทย กล่าวว่า หลังจากแบน
พาราควอตไม่ให้ใช้กับพืชทุกชนิด แม้
เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มจะใช้สารดังกล่าว
น้อย เนื่องจากปาล์มน้ำมันเป็นไม้ยืนต้น
แต่ก็ใช้บ้างเพื่อกำจัดหญ้า แต่เมื่อ
ยกเลิกและให้ใช้ไกลโฟเซตแบบจำกัด
ทำให้เกษตรกรต้องหาวิธีอื่น เนื่องจาก
สารนี้มีผลต่อปาล์มน้ำมัน การใช้ก็
น้อยลง ทำให้เกษตรกรจำเป็นต้อง
ใส่ปุ๋ยเพิ่มขึ้นกว่าเดิมเพื่อบำรุงต้นและ
ผลปาล์ม เพราะไม่สามารถกำจัดหญ้า
ได้หมด ทำให้ต้นทุนการเพาะปลูก
ปาล์มน้ำมันของเกษตรกรเพิ่มสูงขึ้น
หญ้าจะดูดซึมปุ๋ยไปจากต้นปาล์ม

“ปัจจุบันต้นทุนการซื้อปุ๋ยเฉลี่ย
ต้นละ 14,000 บาท แต่เมื่อไม่สามารถ
กำจัดหญ้าได้ เกษตรกรก็ต้องซื้อปุ๋ย
เพิ่มขึ้นเพื่อบำรุงผลผลิตให้ได้ผลและ
ต้นโต ทั้งนี้ ผลผลิตปาล์มคาดว่าจะ
จะออกสู่ตลาดมากที่สุดได้ในช่วงเดือน
มีนาคม 2564 เป็นต้นไป”

ส่วนในช่วงนี้ ผลผลิตจะออกน้อย
ประมาณ 30-40% เนื่องจากผลผลิต
ออกไปมากแล้วในช่วงเดือนพฤศจิกายน
2563 ที่ผ่านมา ส่วนราคาปาล์มในตอนนี้
เฉลี่ยอยู่ที่ 6-7 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่ง
ขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่

อีกดัน “นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ” ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี (Bio Thai) เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า รัฐมีนโยบายรัฐบาลชัดเจนแล้วว่า ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย ที่ได้ออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ห้ามไม่ให้มีการผลิต นำเข้า ส่งออก และครอบครองสารเคมี พาราควอตและคลอร์ไพริฟอส ซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้

ส่วนในประเด็นของสารทดแทนนั้น ทางไบโอไทยเห็นว่าเมื่อยกเลิกสารเคมี ที่มีพิษร้ายแรงดังกล่าวแล้ว ทางเลือกแรก คือ ไม่ควรใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืชอีก ขอให้รัฐบาลส่งเสริมเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรจะดีกว่า

เป็นที่น่าสังเกตว่าไม่เพียงแต่ไทย เท่านั้นที่แบน แต่ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา รัฐบาลบราซิลก็ลงมติยืนยันให้มีการแบนพาราควอตตามกำหนดการเดิม มีผลในเดือนกันยายน 2563 ที่ผ่านมา และจะใช้เวลาในการปรับเปลี่ยน

‘ไบโอไทย’ ชี้ บราซิลยังแบนพาราควอต

การผลิต ผลกระทบต่าง ๆ ระยะเวลา 2 ปี ซึ่งหลังจากได้ประกาศเรื่องนี้มา ตั้งแต่ปี 2560 นับว่าเป็นชัยชนะสำคัญ ขององค์กรด้านสุขภาพของบราซิล ซึ่งบราซิลเป็นทั้งผู้ผลิตถั่วเหลือง ข้าวสาลี อ้อย-น้ำตาล เช่นเดียวกับไนจีเรีย ที่มีนโยบายแบนสารเคมี ซึ่งไนจีเรียเป็นผู้ผลิตมันสำปะหลังและข้าวโพดของโลก ดังนั้น 2 ประเทศผู้ผลิตพืชรายใหญ่ ได้เริ่มมีนโยบายแบนสารเคมีเหล่านี้ จะไม่เป็นข้อต่อรองการค้าของไทยได้อีกต่อไป

โดยเฉพาะยิ่งเกิดการระบาด โควิด-19 ยิ่งทำให้แรงงานภาคเกษตร ลดลง กลับภูมิลำบาก และคนหันมาใส่ใจ การบริโภคที่ปลอดภัยมากขึ้น รัฐบาล

ควรส่งเสริมการปลูกเกษตรไร่สารเคมี โดยนำงบประมาณงบบัฟฟัฟที่ยังค้าง สามารถนำมาส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ได้ ซึ่งก่อนหน้านี้กระทรวงเกษตรฯเคยเสนอ ไว้นั้นสูงเกินไป ยากขอให้นำมาปรับใช้ในภาคเกษตรมูลค่า 3,000 ล้านบาท น่าจะเพียงพอในการริเริ่มและตรงจุด โดยยังคงยืนยันว่า สารทดแทนที่ดีที่สุดคือ เทคโนโลยีใช้เครื่องจักรกลขนาดใหญ่ และขนาดเล็กในการกำจัดวัชพืช เช่น เครื่องตัดหญ้า หรือปลูกพืชคลุมดิน เพื่อชิงที่อยู่ของวัชพืช

ส่วนสถานการณ์จากการสำรวจ ภาพรวมหลังจากแบนสารพบว่า เกษตรกรใช้สารเคมีลดลงจริง โดยเฉพาะพาราควอต



เรื่องเด่น

การเมือง

รอบโลก

การเงิน-หุ้น

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ > ข่าวเศรษฐกิจ-ธุรกิจ

ซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ขายสินค้าปลอดภัยช่วงโควิด

วันที่ 09 ม.ค. 2564 เวลา 10:33 น.



กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดกลยุทธ์กระจายสินค้าคุณภาพดี-ปลอดภัย ช่วยสมาชิกผ่านซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ 170 แห่ง ทั่วประเทศ ถึงมือผู้บริโภคตรง รับสถานการณ์โควิด – 19 ระลอกใหม่

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยถึงความก้าวหน้าของโครงการซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ว่า เป็นนโยบายที่นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต้องการสนับสนุนเกษตรกรให้มีแหล่งจำหน่ายผลผลิตพืชผักที่สดสะอาด ปลอดภัย รวมถึงสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ผลิตในชุมชน โดยผลักดันให้สหกรณ์การเกษตรหรือสหกรณ์ร้านค้าในแต่ละจังหวัดเข้าร่วมโครงการซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ จัดมุมจำหน่ายสินค้าและผลผลิตที่รับซื้อจากสมาชิกและเกษตรกรในพื้นที่วางจำหน่าย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคและประชาชนทั่วไป

โดยในปี 2563 ที่ผ่านมา มีสหกรณ์เข้าร่วมโครงการซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ 94 แห่ง ซึ่งแต่ละจังหวัดจะมีซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์อย่างน้อย 1 แห่ง กรมฯได้ประสานกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาให้คำแนะนำด้านการดำเนินธุรกิจ อบรมความรู้การคัดสรรสินค้าและผลผลิต ที่จะนำมาวางจำหน่าย วิธีการจัดวางสินค้า และพัฒนาการให้บริการ และเกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างสหกรณ์ผู้ผลิตสินค้ากับสหกรณ์ผู้จำหน่ายปลายทาง 170 แห่ง ทำให้มีเงินทุนเวียนในระบบสหกรณ์เพิ่มขึ้นในปีที่ผ่านมา กว่า 86 ล้านบาท

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์พยายามผลักดันให้มีซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์กระจายไปในทุกจังหวัด เพื่อเป็นจุดจำหน่ายสินค้าเกษตรของสหกรณ์ที่มีคุณภาพ โดยจะนำสินค้าของเกษตรกร ทั้ง ข้าวสาร นม ไข่ไก่ ผลไม้ อาหารแปรรูป พืชผักปลอดสารพิษ ส่งมาจำหน่ายให้ผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่ เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคและส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรง โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด – 19 ขณะนี้ จะขยายช่องทางจำหน่ายสินค้าจากซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้ผู้บริโภคได้เข้าถึงสินค้าและผลผลิตที่มีคุณภาพของสมาชิกสหกรณ์ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

สำหรับ โครงการซูเปอร์มาเก็ตสหกรณ์ เป็นอีกหนึ่งโครงการที่มีส่วนสำคัญ ในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐานราก สนับสนุนให้ประชาชนได้เข้าถึงสินค้าเกษตรที่มีความสดสะอาดปลอดภัยได้ในราคาที่ธรรม อย่างทั่วถึง และสอดคล้องกับนโยบายการตลาดนำการผลิต โดยดำเนินการผ่านเครือข่ายและความร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์ผู้ผลิตกับสหกรณ์ปลายทาง ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนและเพิ่มช่องทางกระจายผลผลิต การเกษตรที่มีคุณภาพในแต่ละภูมิภาคได้มากยิ่งขึ้น

และในปี 2564 นี้คาดว่าจะมีร้านค้าสหกรณ์สมัครเข้าร่วมโครงการนี้อีกกว่า 157 แห่ง ซึ่งจะช่วยให้มีซูเปอร์มาเก็ตสหกรณ์ตั้งอยู่ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ